

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒.๑/ ๖๖๖๘



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ร่างถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยการส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ระหว่างกระทรวงกลาโหม
แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหมแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๒๔๑๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างถ้อยแถลงร่วมว่าด้วย
การส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหม
แห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ของกระทรวงกลาโหม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้ว ขอเสนอความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการร่างถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยการส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูล
ข่าวสาร ระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลาโหมแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ตามที่
กระทรวงกลาโหมเสนอ เนื่องจากเป็นการยกระดับความร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน
ภายใต้กระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศ และเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพให้พร้อมรับมือกับ
ภัยคุกคามและความท้าทายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีความสอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศ
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง และประเด็นการต่างประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหม
ควรวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อสารผลลัพธ์ให้สาธารณชนและทุกภาคส่วนได้รับ
รู้ถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยพึงจะได้รับด้วย

๒. เห็นควรอนุมัติให้ปลัดกระทรวงกลาโหมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ร่วมลงนาม
ในร่างถ้อยแถลงร่วมฯ โดยหากมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างถ้อยแถลงร่วมฯ
โดยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงกลาโหมพิจารณา
ดำเนินการได้ตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายตฤชา พิขยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กลุ่มงานประสานนโยบายด้านความมั่นคง

โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๑๒๐๓

โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๗๕๖

E-mail : natjaya@nesdc.go.th